



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เดินเครื่องดำเนินกิจการเพื่อสังคม เตรียมตั้งต่างมหาวิทยาลัยตั้งภาคีร่วมร่างระเบียบ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวภายหลังการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ณ ประเทศอังกฤษ ว่า การดำเนินกิจการเพื่อสังคมสามารถทำได้ทันที ไม่ว่าจะป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการของตนเองอยู่แล้ว หรือการตั้งกิจการขึ้นมาใหม่ และไม่ว่าเป็นกิจการขนาดเล็ก ปานกลางหรือใหญ่ โดยจะดำเนินการกิจการเพื่อสังคมให้มีแรงขับเคลื่อนสังคมได้อยู่ที่การสร้างระบบเป็นแนวคิดหลัก ซึ่งในประเทศอังกฤษให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างระบบอย่างมาก ซึ่งทำให้มองว่าหากสังคมไทยจะขับเคลื่อนเรื่องกิจการเพื่อสังคมต้องใส่ใจเรื่องการสร้างระบบเป็นหลัก สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตนมีแนวคิดที่จะผลักดันกิจการเพื่อสังคมโดยให้มศวเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมสู่เวทีโลก ทั้งนี้ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 10 ส.ค. จะนำเสนอเรื่องกิจการเพื่อสังคมต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และจะรับฟังความคิดเห็นเพื่อสานต่อการก้าวเข้าสู่การผลักดันให้เป็นรูปธรรม

อธิการบดี มศว กล่าวว่า มศวอาจจะก้าวเข้าสู่การลงนามความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ หรือทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องรอรับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ซึ่งหากได้ข้อสรุปก็จะตั้งเป็นภาคีในรูปของคณะกรรมการที่ช่วยกันร่างระเบียบต่างๆ เพื่อทำงานเรื่องนี้ขึ้นมา จะดำเนินการสัก 2 ปี โดยใช้พิธีกรรม หรือเว็ลด์ ฟอรัม เป็นธงที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย ซึ่งในระหว่างนี้มศวอาจจะตั้งภาควิชาธุรกิจเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม มศวก็ไม่ควรดำเนินการเรื่องนี้เพียงหน่วยงานเดียว มศวอาจจะไปเชิญมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้ามาร่วมทำงาน

'การทำงานโดดเดี่ยวจะไม่มีทางสำเร็จได้ ต้องมีเพื่อน มีกัลยาณมิตรในการทำงาน และการ จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ ต้องร่วมกันหากำลังคนและหน่วยงานที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มีแรงบันดาลใจร่วมกัน ขับเคลื่อนให้กลายเป็นจริงขึ้นมา' อธิการบดี มศว กล่าว

หน้า 23